

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023

Đầu năm học

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	Điều kiện tuyển sinh	Hoàn thành chương trình TH	Đủ điều kiện lên lớp 7	Đủ điều kiện lên lớp 8	Đủ điều kiện lên lớp 9
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT	Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT	Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT	Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. - Học sinh học tập chuyên cần, tự giác, tích cực	- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. - Học sinh học tập chuyên cần, tự giác, tích cực	- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. - Học sinh học tập chuyên cần, tự giác, tích cực	- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. - Học sinh học tập chuyên cần, tự giác, tích cực
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	Đầu năm học, học sinh được phổ biến chi tiết, đầy đủ mục tiêu chương trình học và các văn bản hướng dẫn của nhà trường; các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động học tập của HS. Hoạt động văn, thể, mỹ và các hoạt động khác: - Tổ chức ngoại khoá theo chủ điểm; Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nhà trường thân thiện học sinh tích cực; Thường xuyên tổ chức các trò chơi	Đầu năm học, học sinh được phổ biến chi tiết, đầy đủ mục tiêu chương trình học và các văn bản hướng dẫn của nhà trường; các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động học tập của HS. Hoạt động văn, thể, mỹ và các hoạt động khác: - Tổ chức ngoại khoá theo chủ điểm; Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nhà trường thân thiện học sinh tích cực;	Đầu năm học, học sinh được phổ biến chi tiết, đầy đủ mục tiêu chương trình học và các văn bản hướng dẫn của nhà trường; các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động học tập của HS. Hoạt động văn, thể, mỹ và các hoạt động khác: - Tổ chức ngoại khoá theo chủ điểm; Tích cực hưởng ứng phong trào xây	Đầu năm học, học sinh được phổ biến chi tiết, đầy đủ mục tiêu chương trình học và các văn bản hướng dẫn của nhà trường; các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động học tập của HS. Hoạt động văn, thể, mỹ và các hoạt động khác: - Tổ chức ngoại khoá theo chủ điểm; Tích cực hưởng ứng phong trào xây

		dân gian; Chăm sóc các di tích lịch sử địa phương nghĩa trang liệt sỹ. - Tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT, thi HS giỏi và các hội thi khác do các cấp tổ chức. (Khối 6).	Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian; Chăm sóc các di tích lịch sử địa phương nghĩa trang liệt sỹ. - Tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT, thi HS giỏi và các hội thi khác do các cấp tổ chức. (Khối 7).	dựng nhà trường thân thiện học sinh tích cực; Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian; Chăm sóc các di tích lịch sử địa phương nghĩa trang liệt sỹ. - Tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT, thi HS giỏi và các hội thi khác do các cấp tổ chức. (Khối 8).	Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian; Chăm sóc các di tích lịch sử địa phương, nghĩa trang liệt sỹ. - Tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT, thi HS giỏi và các hội thi khác do các cấp tổ chức. (Khối 9).
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	Đạt tiêu chuẩn quy định chất lượng giáo dục về đạo đức, học lực và đảm bảo sức khỏe	Đạt tiêu chuẩn quy định chất lượng giáo dục về đạo đức, học lực và đảm bảo sức khỏe	Đạt tiêu chuẩn quy định chất lượng giáo dục về đạo đức, học lực và đảm bảo sức khỏe	Đạt tiêu chuẩn quy định chất lượng giáo dục về đạo đức, học lực và đảm bảo sức khỏe
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	Đủ khả năng tiếp tục học tập ở cấp học hoặc chuyển cấp	Đủ khả năng tiếp tục học tập ở cấp học hoặc chuyển cấp	Đủ khả năng tiếp tục học tập ở cấp học hoặc chuyển cấp	Đủ khả năng tiếp tục học tập ở cấp học hoặc chuyển cấp

Tự Cường, ngày 06 tháng 9 năm 2022



Phạm Trung Trực